

BÁO CÁO
Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp HĐND xã cuối năm 2023

Theo Báo cáo số 209/BC-MT ngày 23/11/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phổ Nhơn về việc tổng hợp ý kiến phản ánh của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã Phổ Nhơn cuối năm 2023.

Với trách nhiệm trước cử tri, UBND xã Phổ Nhơn trả lời như sau:

1. Đối với nhóm ý kiến cư tri thôn Phước Nhơn, Phước Lợi về đường nội đồng.

- *Tuyến đường sản xuất từ nhà ông Huỳnh Bình đi đồng ruộng Hồ Cau người dân lấn chiếm hiện nay nhỏ, hẹp. Đề nghị UBND cấm mốc trả lại đường để thuận lợi cho việc đi lại sản xuất của người dân (Phước Nhơn)*

- *Hiện nay đoạn đường giao thông nội đồng bụp Bà Lớn bị người dân lấn chiếm, cơ giới khó khăn đi vào sản xuất. Đề nghị UBND xử lý trả lại đường cũ cho nhân dân (Phước Lợi)*

Trả lời:

Về ý kiến này, UBND xã tiếp thu, chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với các thôn rà soát lại hồ sơ, tổ chức kiểm tra hiện trạng, xác định lại ranh giới đường đi, diện tích bị lấn để xem xét giải quyết theo quy định nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất của các hộ có đất tại khu vực này.

2. Đối với nhóm ý kiến về đường giao thông bị lấn chiếm trồng cỏ, lầy lội đi lại khó khăn

- *Hiện nay các tuyến đường giao thông trong xã hai bên lề đất gồ ghề, người dân lại trồng cỏ lấn chiếm đề nghị UBND xã cho san ủi trả lại hành lang giao thông (cử tri trong xã)*

- *Trường Mầm Non thôn An Tây Điền (An Tây cũ) hiện nay người dân tự ý trồng cỏ trên đất thuộc phạm vi của trường (đất nhà nước quản lý) đề nghị UBND xã giải quyết (cử tri An Tây Điền)*

- *Đường cấp phối (đồi Cò) xe công trình chạy làm sinh lầy đề nghị có kế hoạch khắc phục (Cử tri Nhơn Bích)*

Trả lời:

UBND xã tiến hành tổ chức kiểm tra tất cả các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã, tổng hợp các tuyến đường người dân lấn chiếm trồng cỏ. Trên cơ sở đó, UBND xã có kế hoạch xử lý bằng hình thức thuê xe ủi, gạc trả lại hiện

trạng theo quy định; đối với các tuyến giao thông lầy, lội có kế hoạch đồ cấp phối khắc phục, thời gian trước tết nguyên đán năm 2024.

3. Đối với nhóm ý kiến về kênh mương bị hư nặng, người dân lấn trồng cây, cỏ trên hành lang mương

- Tuyến mương chính Sở hầu hiện nay hư nặng đề nghị có kế hoạch khắc phục (cử tri thôn Phước Nhơn)

Trả lời:

Công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Sở Hầu, thị xã Đức Phổ, đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất Chủ trương cho đầu tư, được Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt thiết kế xây dựng tại Quyết định số 145/SNNPTNT ngày 19/03/2023. Hiện nay, đơn vị đang thi công làm mới được 230 mét tuyến mương chính Sở Hầu (đoạn từ cống xả nước trở ra nhà ông Trần Xuân Châu), đoạn còn lại UBND xã giao cho Hợp tác xã kiểm tra có kế hoạch khắc phục tạm thời để kịp thời phục vụ nước tưới cho vụ sản xuất Đông – Xuân năm 2024 và UBND xã tiếp tục có văn bản kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa chữa đoạn mương còn lại.

- Đề nghị UBND tiếp tục thực hiện giải phóng hành lang các tuyến kênh mương vì người dân trồng keo, cỏ lấn chiếm hành lang mương (cử tri thôn An Tây Điền, Tân Sơn)

- Đề nghị UBND xã có kế hoạch nạo vét mở rộng mương tiêu trước nhà ông Huỳnh Ba để thuận lợi cho việc tưới, đặt biệt là mương tiêu nước cho các xứ đồng bên trên (cử tri thôn Phước Lợi)

Trả lời:

Vừa qua UBND xã giao cho Hợp tác xã phối hợp với các thôn tổ chức kiểm tra toàn bộ các tuyến mương trên địa bàn xã, lập danh sách cụ thể các hộ đang lấn trồng cỏ, cây trên phần đất lề của mương. Xây dựng kế hoạch nạo vét, phát dọn các tuyến kênh mương gửi UBND xã cho ý kiến chỉ đạo. Ngày 21/11/2023 UBND xã đã ban hành Thông báo số 206/TB-UBND ngày 21/11/2023 về việc không được trồng cây lâu năm, cỏ trên đất phần đất lề của các tuyến kênh mương, nếu gia đình đã trồng thì phải tự thu dọn trả lại hiện trạng phần đất lề của mương, gửi Thông báo cho từng hộ, các thôn và Đài truyền thanh xã thông báo. Chỉ đạo Hợp tác xã khi tiến hành nạo vét kênh mương phát dọn cỏ, cây nằm trong phần đất lề của kênh mương. Hiện tại Hợp tác xã đang phối hợp với các thôn tiến hành nạo vét, phát dọn các tuyến mương trên địa bàn xã. Qua ý kiến của cư tri UBND xã sẽ tiến hành phối hợp với Hội đoàn thể xã tổ chức kiểm tra lại nếu phát hiện tuyến mương nào Hợp tác xã chưa thực hiện, UBND xã sẽ tiếp tục có hướng chỉ đạo xử lý, giải quyết.

4. Hiện nay, đơn vị Công Ty Cổ phần Nông trường 24/3 Quảng Ngãi phun thuốc diệt cỏ khu vực đồi chuỗi người dân rất sợ ô nhiễm môi trường. Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ loại thuốc trên ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân không? (Cử tri thôn Phước Nhơn)

Trả lời:

Vào năm 2021 nhận được tin báo của người dân về việc Công Ty Cổ phần Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi phun thuốc diệt cỏ khu vực đồi chuối gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của người dân gần khu vực này. UBND xã chỉ đạo cho bộ phận Địa chính, Công an xã phối hợp với thôn Phước Nhơn tiến hành kiểm tra hiện trường việc Công Ty Cổ phần Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi phun thuốc diệt cỏ khu vực đồi chuối. Tại hiện trường xác định Nông trường có thuê 1 số người bơm thuốc diệt cỏ với tên loại thuốc trừ cỏ GLUPHADEX 200SL. Tuy nhiên qua làm việc với các Phòng, ban của thị xã cho biết loại thuốc này được Nhà nước cho phép lưu hành trên thị trường. Vì vậy UBND xã không có cơ sở để xử lý theo quy định.

5. Tiếp tục kiến nghị đồng dồn điền, đổi thửa còn một số diện tích lầy không thể đưa máy vào phục vụ gieo sạ được. Trong thời gian qua, UBND có khắc phục nhưng không hiệu quả. Kính đề nghị UBND đưa ra biện pháp khắc phục hiệu quả hơn (cử tri thôn Phước Nhơn)

Trả lời:

Ngày 30/6/2023 Chủ tịch UBND xã tổ chức buổi làm việc với các hộ dân có diện tích đất nằm trong vùng dồn điền đổi thửa đồng Ngõ sau thôn Phước Thượng cũ (nay là thôn Phước Nhơn) bị lầy không sản xuất được. Tại buổi làm việc UBND xã giao đất 4% để các hộ này mượn sản xuất đến khi nào UBND xã xử lý, khắc phục diện tích bị lầy rồi trả lại cho Nhân dân. Tuy nhiên tại buổi làm việc hầu hết các hộ dân không đồng ý hoán đổi đất 4% để sản xuất, mà các hộ dân thống nhất đổ đất nâng mặt bằng để Nhân dân sản xuất. Vào tháng 7/2023 UBND xã tiến hành cho xe đổ đất tại các thửa đất trên. Tuy nhiên khi đổ đất thì vị trí này bị lầy, lún nên không thực hiện đổ đất được. UBND xã ghi nhận ý kiến trên đồng thời có hướng khắc phục trong thời gian đến.

6. Đồng Nước Trời sau khi dồn điền, đổi thửa đến nay đã lâu chưa được cấp GCN QSD đất theo hiện trạng hiện nay. Đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, cấp lại GCN QSD đất cho các hộ dân (cử tri thôn Phước Bích)

Trả lời:

Đối với xứ đồng Nước Trời được thực hiện vào năm 2014; với 12 thửa/1,22ha, đã bàn giao đất cho các hộ dân để sản xuất. Tuy nhiên khu vực này chưa đủ cơ sở pháp lý để lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ. Với lý do: Tại thời điểm thực hiện công tác dồn điền đổi thửa chỉnh trang đồng ruộng tại xứ đồng này phương án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy về kinh phí thực hiện cho công tác đo đạc chỉnh chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy không có và cũng không có cơ sở để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thu hồi các giấy chứng nhận QSD đất cũ, lập hồ sơ cấp mới lại giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ theo Nghị định số 148/2014/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Từ những vướng mắc trên, UBND xã cũng đã có nhiều văn bản kiến nghị, đề

xuất hướng giải quyết gửi UBND thị xã có ý kiến chỉ đạo. Tuy nhiên, ngày 24/02/2022 đồng chí Võ Minh Vương – Phó Chủ tịch UBND thị xã, có Thông báo kết luận số 69/TB-UBND tại cuộc họp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác dồn điền đổi thửa chỉnh trang đồng ruộng giai đoạn 2015-2020; Riêng đối với nội dung này thì yêu cầu các địa phương thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định, không thống nhất sát nhập chung với các khu đã thực hiện phương án dồn điền đổi thửa tại các thôn khác trên địa bàn xã để thực hiện cấp giấy cho các hộ, vì vậy UBND xã chưa có cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo. Ngày 20/7/2023 UBND xã tiếp tục làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã về nội dung này. Tuy nhiên vẫn chưa thống nhất được hướng đề xuất UBND thị xã xem xét, quyết định. UBND xã sẽ đăng ký lịch làm việc với UBND thị xã riêng nội dung này để có hướng thống nhất tháo gỡ vướng mắc trong thời gian sớm nhất.

7. Bà Nguyễn Thị Thanh, thôn Phước Nhơn kiến nghị bà là thương binh nhưng chế độ nghỉ dưỡng 02 năm bà không được hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Thanh là đối tượng thương binh (tỷ lệ 32%) được hưởng ưu đãi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần. Vì bà Nguyễn Thị Thanh không nêu rõ thời điểm năm nào bà chưa được hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe nên UBND xã chưa khẳng định được cụ thể. Tuy nhiên, qua rà soát danh sách đối tượng được hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe của năm 2022 thì bà Nguyễn Thị Thanh đã được hưởng chế độ điều dưỡng trong năm 2022, đối chiếu theo quy định tại Điều 24 của Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2020 thì đến năm 2024 bà Thanh mới tiếp tục được hưởng chế độ này theo quy định của nhà nước.

Trên là kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp cuối năm 2023) HĐND xã khóa XIII./.

Nơi nhận:

- TT ĐU, HĐND xã;
- CT, PCT.UBND xã;
- UB MTTQ VN xã, các
Tổ chức Chính trị - Xã hội;
- Các Ban của HĐND xã;
- ĐB HĐND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Bảo Toàn